

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง				มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด
						ต่ำ	ปาน กลาง	ค่อนข้าง สูง	สูง		
๑	การบริหารงาน ของหน่วยงาน และการปฏิบัติ งานของบุคลากร	การปฏิบัติงานไม่ เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายและล่าช้า	๑. บุคลากรของหน่วยงาน ปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหาร โดยไม่มีกฎระเบียบรองรับ ๒. บุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงาน เอางานส่วนตัวมาทำที่ทำงาน ขาดความรับผิดชอบต่อการ ปฏิบัติงาน	ผู้บริหารแทรกแซงการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	พรบ.สภาพตำบลและ องค์การบริหารส่วน ตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ปัจจุบัน	✓				๑. โครงการพัฒนาความรู้ด้าน กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น ๒. มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงาน ตามประมวลจริยธรรมขององค์การ บริหารส่วนตำบลศรีประจันต์ ๓. โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ ด้านการต่อต้านการทุจริต	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ บริหารงาน
๒	การบริหารงาน บุคคล	กระบวนการ บริหารงานบุคคลไม่ เป็นธรรม	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และ การมอบหมายงาน ไม่เป็นธรรม เอาแต่พวกพ้อง	มีการเรียกรับเงินเพื่อให้ ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อน ตำแหน่ง	๑. พรบ.บริหารงาน บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕	✓				๑. โครงการฝึกอบรมการส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้าง วัฒนธรรมองค์กรสุจริต ๒. โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และ ซื่อสัตย์สุจริต ๓. มาตรการสร้างความโปร่งใสใน การบริหารงานบุคคล	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ บริหารงาน บุคคล
๓	การบริหารพัสดุ และการใช้ ประโยชน์ ทรัพย์สินของ ทางราชการ	การเก็บรักษา ยืม และใช้ทรัพย์สินของ ราชการ	บุคลากรในหน่วยงานนำ ทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ ประโยชน์ส่วนตัวโดยไม่ได้รับ อนุญาต	๑. ผู้บังคับบัญชาปล่อยปละ ละเลย ๒. บุคลากรมักคิดว่า ทรัพย์สินของทางราชการ สามารถนำไปใช้ได้เสมือน เป็นทรัพย์สินส่วนตัว	๑. พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. ทะเบียนคุม ทรัพย์สินของหน่วยงาน		✓			๑. โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับ ซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบล ศรีประจันต์	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ ใช้ทรัพย์สิน ของทาง ราชการ
<p>หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : สำนักปลัด ชื่อผู้รายงาน : นาย มานิต ภูผิว้า</p>											